

Rạng danh nông dân miền Tây

* Thanh Tuyết

Bài 1: Người nhóm lửa!

Khởi nghiệp từ vốn liếng ít ỏi, hoặc thậm chí chỉ từ 2 bàn tay trắng, nhưng những "Hai Lúa" đã vượt qua khó khăn và trở thành tỉ phú... Quảng thời gian khó khăn để có quả ngọt như hiện tại lại chính là động lực, bài học quý báu để họ tiếp tục phấn đấu. Những nông dân này đã trở thành những hạt nhân, điển hình tiên tiến trong cuộc chinh phục đồng đất...

Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung: không ngừng sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật, những ý tưởng mới vào sản xuất để làm giàu chính đáng bằng chính nghị lực, sự cần cù lao động... Đó là những là nông dân ở ĐBSCL được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" vào tháng 10-2013... Họ là những hình mẫu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

*** Phương Củ Cải làm giàu từ tay trắng**

Phương Củ Cải là biệt danh người dân ở ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đặt cho anh Lê Hồng Phương. Bởi anh là người tiên phong trồng củ cải trắng và trở thành tỉ phú nhờ củ cải trắng ở vùng quê vốn nghèo khó này. Anh kể: Trước năm 1989, anh sống và làm ruộng cùng gia đình ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, đời sống vất vả lắm. Khi lập gia đình anh về quê vợ ở ấp An Hòa, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sinh sống. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, anh dồn hết cùng gia đình bên vợ làm bột, nuôi heo. Chưa kịp mừng vì việc làm ăn của hai vợ chồng ngày càng khấm khá thì năm 2001, việc nuôi heo liên tục gặp trở ngại. "Số heo bệnh chết thì không nói, nhưng heo còn sống đành phải bán với giá rẻ mạt... Bao nhiêu tiền của để dành nhờ cật lực làm lụng liên tục 2-3 năm của vợ chồng chỉ một năm làm ăn thua lỗ nặng chẳng còn gì cả!... Thậm chí, vàng cưới của vợ chồng cũng bán để trang trải nợ nần"- anh Phương bồi hồi nhớ lại.



Anh Lê Hồng Phương trở thành nông dân xuất sắc nhờ tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Quy Tây. Ảnh: T. LONG

Trắng tay, không đất đai, không vốn liếng đầu tư sản xuất, vợ chồng anh chỉ còn cách đi làm thuê, làm mướn để sinh nhai. Cũng từ đó, anh học được cách trồng củ cải trắng. Thao nghề, anh bàn với vợ về nhà cha mẹ anh, mướn 2.000m² trồng thử nghiệm. "Vụ đầu tiên lời trên 20 triệu đồng, tôi liền trồng tiếp vụ 2, lời khoảng 17-18 triệu đồng. Thấy có hiệu quả, tôi động viên gia đình chuyển toàn bộ 1ha đất trồng lúa sang trồng củ cải trắng", anh Phương nói. Và, những năm tiếp theo, chuyện làm ăn của gia đình anh Phương ngày càng "nở nòi". Để có tư liệu sản xuất, bao nhiêu tiền dành dụm anh mua đất. Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, đến năm 2010, vợ chồng anh sở hữu khoảng 3,8ha đất sản xuất nông nghiệp... Từ năm 2009, hướng chuyện làm ăn của gia đình đã ở "thế vững", anh chuyên 1,7ha trồng cam xoàn và chính thức đăng ký thương hiệu Cam xoàn Hồng Phương... Để việc trồng trọt ngày càng hiệu quả, anh Phương luôn tìm tòi, học hỏi, đa dạng hóa cây trồng và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất. Anh lý giải: "Đất đai canh tác chuyên một loại cây trồng, bón phân hóa học riết rồi độ màu mỡ sẽ bị giảm sút. Khi đó, việc canh tác sẽ không còn hiệu quả nữa. Điều này đồng nghĩa là phải ứng dụng công nghệ sinh học, như: sử dụng màng phủ, bón phân vi sinh, dùng các chế phẩm sinh học... vào quá trình trồng màu. Song song đó, phải luân canh cây trồng để trả lại độ phì nhiêu của đất cũng như diệt mầm bệnh cho những vụ tiếp theo...". Vậy là, nhiều mô hình sản xuất mới được anh áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số này, đáng quan tâm là mô hình trồng xen canh củ cải trắng với ớt sừng vàng châu Phi trái vụ đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm; mô hình khoai lang trái vụ luân canh với mô hình xem canh củ cải trắng với ớt sừng vàng châu Phi đem về lợi nhuận cho gia đình anh trên 400 triệu đồng/năm... Không chỉ vậy, anh còn là chủ nhân của chiếc "Máy tưới cải tiến" được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tôn vinh vào năm 2008. Chiếc máy này giúp giảm chi phí sản xuất từ 160.000 – 200.000 đồng/ha/lần tưới...

Biết lo cho đất và quý trọng cây trồng nên anh đã nhận lại, thành quả tương xứng. Anh Phương tính toán, từ năm 2011 đến nay, đồng đất đã đem về cho gia đình anh lợi nhuận từ 1,53 – 2,615 tỉ đồng/năm. Chuyện làm ăn của gia đình anh cũng góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động nông thôn với thu nhập từ 100.000 -150.000 đồng/người/ngày. Không chỉ vậy, bao nhiêu kinh nghiệm, cách làm hay, anh sẵn lòng, nhiệt tình chia sẻ với bà con nông dân. Như anh nói: "Nghề nông rất cực nên phải giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ... Bây giờ cái gì cũng phải làm ăn với số lượng lớn, chất lượng ổn định thì mới mong thắng lớn". Nhờ đó, nhiều người dân ở xã Tân Quy Tây học và biết cách đa dạng hóa cây trồng, nhất là trồng cây củ cải trắng nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích canh tác... Thành công, nhưng Phương Củ Cải chưa hài lòng. Anh đang ấp ủ thực hiện mô hình "Sản xuất gắn liền tiêu thụ rau an toàn" ở TP Sa Đéc nhằm nâng cao hiệu quả trồng rau màu cho người dân.

*** Tư Khánh và cuộc hành trình làm giàu ở vùng đất khó**

Những năm đầu 2000 trở về trước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng gần như "người người nuôi tôm, nhà nhà nuôi tôm". Bởi đây là vùng đất mới, nuôi tôm sú trúng "bể tay". Nhiều người trở thành tỉ phú. Nhưng, không bao lâu, dịch bệnh trên con tôm sú bùng phát đến mức ngành chức năng không thể kiểm soát khiến nhiều hộ dân ở Hòa Tú 1 trắng tay. Vậy mà, trong bối cảnh này, chuyện làm ăn của ông Tư Khánh, tên thật là Lê Phát Minh, ở ấp Hòa Trục vẫn phát đều đều...



Nhờ kiên định với mô hình tôm - lúa và bố trí sản xuất hợp lý, ông Tư Khánh trở thành tỉ phú ở vùng đất phèn mặn Hòa Tú. Ảnh: T. LONG

Ông Tư Khánh kể: Khi ông 5 tuổi, ba ông mất. Chưa đầy 13 năm sau đó, mẹ ông qua đời nên ông phải sống nhờ vào sự đùm bọc của các anh, chị ruột. Những năm đầu của thập niên 1970, ông lập gia đình và về sống chung với cha mẹ vợ. Nhờ cày cù làm ăn, 3 năm sau vợ chồng ông được ba mẹ cho 3 công đất (khoảng 1.200 m²/công). "Lúc bấy giờ ở đây người dân toàn trồng lúa mùa, 1 vụ/năm thôi. Thấy vậy, tôi tìm hiểu và đưa mô hình 2 lúa/năm vào đồng đất này. Nhưng, vụ đầu thì ăn chắc nhưng vụ sau do chim, chuột phá dỡ quá nên thất bại. Thế là tôi tìm hiểu, nghiên cứu đào mương, mua cao su về tẩn quanh ruộng lúa để ngăn chuột và phân công thành viên trong gia đình chia ca giữ chim... Vậy mà hiệu quả, mô hình trồng lúa 2 vụ/năm tôi luôn đạt hiệu quả cao sau 11 năm liên tiếp canh tác", ông nhớ lại. Đây cũng là thời gian làm ăn thịnh vượng nhất của ông. Bởi chỉ từ 3 công đất ban đầu, vợ chồng ông tích lũy được 7,3ha đất trồng lúa và trở thành người có của ăn, của để ở vùng quê nghèo khó. "Thời đó, do một năm chỉ là làm 1 vụ lúa, năng suất lúa lại không cao nên nhiều gia đình thường thiếu gạo ăn vào lúc giáp hạt. Những lúc bà con túng thiếu, tôi bàn với vợ cho bà con mượn lúa để ăn, khi nào có sẽ trả dần. Vì quá hiểu cảnh nghèo đói là như thế nào nên vợ tôi đồng ý ngay... nhiều bà con đem bao, đem thúng... ra tận ruộng để mượn về nhà. Đến kỳ thu hoạch, ruộng lúa nhà tôi đông ken người. Trong đó có cả những người đến thu hoạch hộ để trả ơn cho lòng tốt của vợ chồng tôi..." – ông Tư Khánh xúc động nói.

Khi con tôm dần dần lấn át cây lúa, ông Tư Khánh chuyển đổi sang sản xuất 1 vụ tôm - 1 vụ lúa/năm và kiên định theo mô hình này. Bởi như ông lý giải, theo những gì ông nghiên cứu và được các nhà khoa học khuyến cáo, mô hình tôm - lúa hạn chế sử dụng hóa chất, dịch bệnh trên tôm, giảm chi phí sản xuất lúa (do sử dụng chất hữu cơ từ vụ nuôi tôm trước), ổn định môi trường sinh thái. Năm 2008, ông mạnh dạn đầu tư, quy hoạch, xây dựng và cải tạo lại toàn bộ diện tích để thực hiện các mô hình kinh tế. Ông cải tạo, nâng cấp 1,8 ha trong tổng số diện tích là 4ha và chia làm 3 ao để nuôi tôm theo qui trình khép kín. Với 2,2 ha đất còn lại, ông chuyển sang trồng giống lúa ST5 - loại lúa có năng suất, chất lượng cao và có giá trị xuất khẩu. Tận dụng bờ bao nuôi tôm, ông trồng bí hồ lô, đậu xanh... và tận dụng các khoảng đất trống xung quanh nhà để nuôi gà, vịt quay vòng... Những năm sau đó, ông dần dần chuyển sang mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng

công nghiệp; đồng thời, tiếp tục trồng các loại màu, nuôi các loại gia cầm... để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, với 2,2 ha trồng lúa, đúc kết những kinh nghiệm qua các năm sản xuất, ông mạnh dạn áp dụng qui trình sản xuất lúa theo hướng "3 tăng, 3 giảm", sử dụng các loại vi sinh... nên thu nhập từ trồng lúa ngày càng tăng... Quyết định đúng đắn, cộng với việc bố trí sản xuất một cách khoa học, trong 5 năm (2008-2012), gia đình ông đạt tổng lợi nhuận trên 2,55 tỉ đồng... Về bí quyết thành công, ông Tư Khánh chia sẻ: "Tôi là người đầu tiên ở địa phương nghiên cứu, thử nghiệm thành công các mô hình sản xuất mới rồi cùng chính quyền địa phương nhân rộng. Tôi tìm hiểu kỹ càng cách làm từ những địa phương khác, tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, xem sách báo... để có kiến thức vững về vấn đề mình quan tâm. Nhờ vậy, chưa năm nào chuyện làm ăn của tôi thất bại".

Ông Ngô Quốc Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Tú 1, cho biết: Không chỉ tiên phong trong nhiều phong trào sản xuất, ông Tư Khánh còn là người đầu tiên thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. Ngoài ra, ông còn hiến hơn 1ha đất để chính quyền địa phương làm lộ, xây trường học... Ông Tư Khánh luôn là nhân tố tích cực vận động nhiều nông dân tham gia các phong trào phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Tú 1.

(Còn tiếp)

Bài 2: Thành công từ niềm đam mê sáng tạo